

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Các mối quan hệ hợp tác của Thành Phố Brampton về Khu Đổi Mới giành được Giải Thưởng Xuất Sắc về Phát Triển Kinh Tế

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 26 tháng 10 năm 2020) – Thành Phố Brampton đã được xếp hạng Đồng cho Khu Đổi Mới & Quan Hệ Đối Tác Sau Trung Học tại Giải Thưởng Xuất Sắc về Phát Triển Kinh Tế năm 2020 của Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế (IEDC) gần đây.

Giải Thưởng công nhận các chương trình và quan hệ đối tác phát triển kinh tế tốt nhất thế giới, tài liệu tiếp thị và những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong năm. 35 hạng mục giải thưởng tôn vinh các tổ chức và cá nhân vì những nỗ lực của họ trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực cho các cộng đồng đô thị, ngoại thành và nông thôn. Giải thưởng được đánh giá bởi một hội đồng đa dạng gồm các nhà phát triển kinh tế và cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới, theo quy trình đề cử được tổ chức vào đầu năm nay.

Thành Phố Brampton đã được công nhận trong hạng mục “Quan Hệ Hợp Tác với các Tổ Chức Giáo Dục”.

Thành Phố Brampton đang xây dựng một hệ sinh thái đổi mới và khởi nghiệp ở trung tâm thành phố, mang thương hiệu [Khu Đổi Mới](#). Khu Đổi Mới tận dụng các mối quan hệ đối tác với các tổ chức giáo dục bao gồm Đại Học Ryerson và Đại Học Algoma để cung cấp dịch vụ giáo dục và phát triển tài năng, cũng như không gian ươm tạo và thúc đẩy khởi nghiệp. Quan hệ đối tác với các tổ chức này và các tổ chức khác là nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới của Brampton.

Quan hệ đối tác của Thành Phố với Ryerson kiến tạo Brampton trở thành một trung tâm xuất sắc về an ninh mạng. Rogers Cybersecure Catalyst của Ryerson là một trung tâm quốc gia về đổi mới và hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng; với Thành phố là người đóng góp tài trợ với FedDev, và các đối tác khu vực tư nhân. Thành Phố cũng hợp tác với Ryerson để thiết lập Catalyst Cyber Accelerator và Ryerson Venture Zone để tạo ra khả năng tiếp cận tới các cơ sở ươm tạo, tài trợ, kết nối và cố vấn chuyên ngành.

Quan hệ đối tác của Thành Phố với Algoma hỗ trợ việc mở rộng Brampton Campus ở trung tâm thành phố, tăng khả năng tiếp cận tới nền giáo dục giá cả phải chăng. Việc tăng diện tích khuôn viên trường cũng như tuyển sinh và giới thiệu chương trình mới đang góp phần hồi sinh trung tâm thành phố bằng cách tạo điều kiện cho thanh niên học tập, sinh sống và làm việc tại Brampton.

Việc mở rộng Khu Đổi Mới là yếu tố chính trong việc tăng trưởng kinh tế Brampton. Quan hệ đối tác với các cơ sở giáo dục, cùng với quan hệ đối tác với các tổ chức khác trong Khu Đổi Mới thiết lập một nền tảng vững chắc cho Khu Đổi Mới và giúp thu hút các đối tác mới đến với khu. Mục tiêu của Khu Đổi Mới là sẽ cung cấp một loạt các hỗ trợ để tiếp cận cho các doanh nhân và doanh nghiệp ở mọi giai đoạn trong hành trình của họ.

Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận, phi đảng phái phục vụ các nhà phát triển kinh tế. Với hơn 5.000 thành viên, IEDC là tổ chức thành viên lớn nhất thế giới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế.

Trích dẫn

“Quan hệ đối tác mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực là rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của Thành Phố – chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể làm tất cả một mình, đặc biệt là khi chúng tôi muốn phục hồi. Cảm ơn các đối tác đã thảo luận và hợp tác cùng chúng tôi để hướng Thành Phố của chúng ta tới một tương lai phát triển và thịnh vượng theo cách tích cực.”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Sự phát triển không ngừng của Khu Đổi Mới là một hành động quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của chúng tôi và các mối quan hệ hợp tác đóng một vai trò không thể thiếu trong sự thành công của chúng tôi. Khi chúng ta đưa Thành Phố vượt qua COVID-19, và cuối cùng là thoát khỏi đại dịch, chúng tôi cam kết sẽ làm việc với các đối tác để mang đến sự hỗ trợ toàn diện cho các nhà khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp để giúp họ phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng trong tương lai.”

– *Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế Và Văn Hóa; Đồng Chủ Tịch, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế COVID-19 của Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Tôi muốn khen ngợi nhân viên vì những gì họ làm hàng ngày để xây dựng quan hệ đối tác trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi luôn phấn đấu vì sự xuất sắc, và giải thưởng này là minh chứng cho công việc phía sau mà nhân viên Phát Triển Kinh Tế của chúng tôi làm hàng ngày để xây dựng các mối quan hệ đối tác nhằm nâng cao Thành Phố và mang lại lợi ích cho cư dân.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Những người chiến thắng giải thưởng Xuất Sắc về Phát Triển Kinh Tế của IEDC đại diện cho sự phát triển kinh tế tốt nhất và thể hiện sự khéo léo, liêm chính và khả năng lãnh đạo mà những người trong nghề của chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày. Chúng tôi rất vinh dự khi ghi nhận được hơn 100 cộng đồng có các chiến dịch tiếp thị, dự án và quan hệ đối tác đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống trong khu vực.”

– *Kenny McDonald, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị IEDC 2020; Giám Đốc Điều Hành, One Columbus*

“Đại Học Ryerson rất vui mừng vì được góp phần sự khác biệt này của Thành phố Brampton. Thông qua Rogers Cybersecure Catalyst và Ryerson Venture Zone của Ryerson ở Brampton, Trường Đại Học cung cấp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để giúp thúc đẩy đổi mới và xây dựng tinh thần khởi nghiệp ở Brampton. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển các mối quan hệ đối tác này trong tương lai.”

– *Mohamed Lachemi, Chủ Tịch Kiểm Phó Hiệu Trưởng, Đại Học Ryerson*

“Đại Học Algoma rất vui khi biết về sự công nhận mà IEDC đã trao cho Thành Phố Brampton. Khả năng lãnh đạo vượt trội, tầm nhìn và cam kết hợp tác của các quan chức thành phố đã giúp hỗ trợ tăng tỷ lệ tuyển sinh thành 223 phần trăm tại Algoma trong năm 2019-20 khi chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận sau trung học ở trung tâm thành phố Brampton. Những nỗ lực này sẽ mang lại cả lợi ích kinh tế và xã hội ngắn hạn và dài hạn cho cộng đồng đang phát triển này.”

– *Craig Fowler, Phó Chủ Tịch, Tăng Trưởng, Đổi Mới và Quan Hệ Đối Ngoại, Đại Học Algoma*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.



Media Release

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca